

**ĐẢNG BỘ TỈNH QUẢNG TRỊ
HUYỆN ỦY HẢI LĂNG**

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Hải Lăng, ngày 22 tháng 11 năm 2018

*

Số 394-CV/HU

*Đăng ký nội dung cam kết trách nhiệm
thực hiện nhiệm vụ năm 2019*

Kính gửi: - Các ban đảng, VPHU; Mặt trận, các đoàn thể huyện,
- Đảng ủy các xã, thị trấn.

Năm 2019, là năm nước rút, có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp. Vì vậy, các tổ chức trong hệ thống chính trị các cấp phải có quyết tâm chính trị cao, nỗ lực phấn đấu góp phần hoàn thành, vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra của nghị quyết đại hội. Với nhiệm vụ chính trị quan trọng đó, BTV Huyện ủy yêu cầu các ban đảng, VPHU; Mặt trận, các đoàn thể chính trị huyện; đảng ủy các xã, thị trấn rà soát, đánh giá những nội dung cam kết trong năm 2018 hoàn thành, những nội dung chưa hoàn thành gắn với nhiệm vụ của năm 2019, đăng ký cam kết các nội dung của tập thể và người đứng đầu với BTV Huyện ủy để tổ chức thực hiện trong năm 2019.

Nội dung đăng ký của tập thể, cá nhân phải được xây dựng trên cơ sở rà soát các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, nghị quyết đại hội đảng bộ các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2015- 2020,...; các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, QP-AN của UBND huyện 5 năm giai đoạn 2015-2020; các nội dung tồn đọng trong cam kết, những hạn chế, khuyết điểm trong năm 2018 và những năm qua chưa được giải quyết dứt điểm. Các nội dung cam kết phải được thông qua tập thể lãnh đạo các ban đảng, VPHU; Mặt trận, các đoàn thể chính trị huyện; đảng ủy các xã, thị trấn, gửi BTV Huyện ủy trước ngày **30/11/2018** (qua Văn phòng Huyện ủy).

Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp các ban đảng, cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung của BTV Huyện ủy giao cam kết với đảng ủy xã, thị trấn và người đứng đầu; cùng với nội dung cơ sở đăng ký, báo cáo BTV Huyện ủy thông qua để triển khai ký cam kết trách nhiệm của tập thể, cá nhân người đứng đầu năm 2019 tại Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, dự kiến tổ chức trong tháng 12/2018.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu VPHU.

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ



Phạm Ngọc Minh